

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ฟุ้ง	ไทยรัฐ
2. เปิดผลวิเคราะห์ข่าวโพดชัยภูมิ สศท.5 เน้นเกษตรกรรมกลุ่มเพื่อลดต้นทุน	แนวหน้า
3. กรมส่งเสริมการเกษตรประยุกต์วิทยาศาสตร์บูรณาการทุกหน่วยงาน ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต	เดลินิวส์
4. ไทย-มาเลเซีย ร่วมหารืองานด้านการเกษตร	เดลินิวส์
5. ยันหลักฐานชัด เจ้าสัวรุกป่าชายเลน ทช.โวลุยจับ'เจียรนวนนท์'ลั่นไม่ละเว้น	เดลินิวส์
6. เกษตรฯ สั่งปรับปรุงอาคาร	เดลินิวส์
7. ถกบราซิลแลกเปลี่ยนงานวิจัยเกษตรฯ เล็งพัฒนาผลิตเอทานอลจากอ้อย	แนวหน้า
8. 'บิ๊กฉัตร'อัด30ล.เนรมิต กษ.	แนวหน้า
9. ตามข่าวลูกเทือกเพิกถอนโฉนด'เขาแพง'DSIไล่บี้เชือดจนท.ที่ดินเอี่ยว สปก.ฟุ้งยึดคืนแล้ว1.2แสนไร่	แนวหน้า
10. ภาพข่าว: เปิดสัมมนา	คม ชัด ลึก
11. คอลัมน์ ฮอต-ทูเดย์	ไทยโพสต์



ฟุ่ง : นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่าภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้เดือน ส.ค.59 อยู่ที่ 157.84 สูงขึ้น 15.22% ฟุ่งต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือนติดต่อกัน ขณะที่เดือน ก.ย.คาดว่าดัชนีราคาจะลดลงเพราะราคาข้าวเปลือกร่วง ด้านดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.16% จากเดือน ก.ค.

เปิดผลวิเคราะห์ข้าวโพดชัยภูมิ

สศท.5และเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน (Demand&Supply) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปี 2559 ของจ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การเกษตรที่ 5 (สศท.5) จนกระทั่งพบว่า ด้านอุปทาน (Supply) สต็อกต้นปีของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 มีประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งในปี 2559 คาดว่า จะมีผลผลิตภายในจังหวัด 58,752.51 ตัน และมีการนำเข้าผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียง 6,528.06 ตัน รวมผลผลิต 66,280.57 ตัน ซึ่งช่วงระยะที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดคือ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

ด้านอุปสงค์ คาดว่า จากผลผลิตมีประมาณ 66,280.57 ตัน จะมีการส่งออกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังแหล่งรับซื้อรวมถึงโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการบริโภค 64,193.26 ตัน และเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ (โคขุน ไก่พื้นเมือง และไก่ชน) เพื่อใช้ในจังหวัดจำนวน 1,958.40 ตัน โดยแหล่งรับซื้อภายในจังหวัดชัยภูมิยังคงมีการชะลอการขายเพื่อเก็งราคา (สต็อกปลายปี) จำนวน 128.91 ตัน

ช่องทางการส่งออกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มี 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เกษตรกรนำผลผลิตไปขายให้กับพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น (ลานรับซื้อ) คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 2.เกษตรกรนำผลผลิตไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด และ 3.เกษตรกรจะนำไปขายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด

จากผลการศึกษาในเรื่องของการกำหนดราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดราคา คือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปเพื่อการบริโภค ซึ่งในประเทศไทยไม่มีบริษัท ดังนั้น ถ้าหากมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือพันธะสัญญา (Contract Farming) ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณที่ตลาดต้องการ และสามารถสร้างอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการได้ รวมถึงการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อใช้เองจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรและเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในจังหวัด ซึ่งความต้องการรับซื้อผลผลิตจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตรปรับยุทธศาสตร์บูรณาการทุกหน่วยงาน-ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของภาคการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งต่างคนต่างผลิตประสบปัญหาในการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร เนื่องจากขาดการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในเรื่องการจัดทำแปลงการเกษตรขนาดใหญ่ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่การผลิต มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลงร่วมวางแผนการผลิตและการตลาด

นายสงกรานต์ กล่าวต่ออีกว่า โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร บริหารจัดการการผลิต การตลาด รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต บริหารจัดการการผลิตและการตลาดเองได้เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ปี 2559 เป็น

ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต และกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ (เกษตรกรอำเภอ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและระดับเขตในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน ได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานการดำเนินงาน ตลอดจนการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ร่วมกัน การสรุปผลงานในปีที่ผ่านมา และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับเกษตรกร” โดยนายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการอภิปรายคณะเรื่อง “การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประสิทธิภาพและการท้าทาย” จากเกษตรกรอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย.

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาโรงงานด้านการเกษตร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือร่วมกับ นายดาโต๊ะ ชรี อาหมัด ซาเบรี ซีค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย เกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรมาเลเซีย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 13 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ซึ่งกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซียได้ยกย่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณา โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาร่างได้ตอบฉบับนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกัน (IUU Fishing) และความร่วมมือเกี่ยวกับการที่เรือประมงมาเลเซียขึ้นท่าเรือไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไอยูยู โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ จึงได้เสนอมาเลเซียให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า และการทำประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ

ขณะที่ทางฝ่ายมาเลเซียได้มีความต้องการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่มายังประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความจำนงที่จะนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีคุณภาพดีและไม่มีโรคระบาดอีกด้วย.

ยันหลักฐานชัด เจ้าสัวรุกป่าชายเลน

ทช.โวลุยจับ 'เจียรนนท์' ลั่นไม่ละเว้น "ดีเอสไอ" เตรียมคัด สำเนาคดีรุกที่เขาแพง หลังศาลตัดสินจำคุก "แทน เทือก" ♦ อ่านต่อหน้า 16

รุกป่า

□ ต่อจากหน้า 1

สุพรรณ" ฐานร่วมกันยึดครองที่ป่าเพื่อขอเพิกถอนเอกสารสิทธิอีก 14 ไร่ที่เหลือ ส่วนความผิดของจนท.รัฐต้องรอ ป.ป.ช.ชี้มูล ด้าน ทช.ชี้ตระกูล "เจียรนนท์" รุกป่าชายเลนครอบครอง 6 โฉนด ลั่น ตระกูลไหนผิดกฎหมาย จับไม่เลือก ส่งมอบ 3 คดีใหญ่ จ.กระบี่ให้สตร.-ดีเอสไอเหตุเจ้าของเป็น "อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์" ผู้มีอิทธิพล "บักจัต" เอ ยึดที่ ส.ป.ก.ได้คืน 1.29 แสนไร่ หลังได้ผู้มีอิทธิพล นายทุนรายใหญ่ถือครองที่ดินผิดกฎหมายเกิน 500 ไร่ 431 แปลง 27 จังหวัด

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์สินธุ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี นายแทน เทือกสุพรรณ บุตรชายนายสุเทพ เทือกสุพรรณ ในคดีบุกรุกที่ดินเขาแพง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่า กรมที่ดินได้เพิกถอนที่ดินเนื้อที่ 74 ไร่ ของนายแทนไปแล้วแต่แปลงที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นเนื้อที่ 14 ไร่ คณะกรรมการของกรมที่ดินยืนยันว่า ขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิของที่ดินแปลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิไปก่อนหน้า ดังนั้นเมื่อศาลอาญามีคำพิพากษาคัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกันยึดถือ

ครอบครองป่าดีเอสไอจะขอคัดสำเนา คำพิพากษาส่งให้กรมที่ดินเพื่อขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิต่อไปทั้งนี้กรมที่ดินปฏิบัติได้ 2 แนวทางคือ สั่งเพิกถอนในอำนาจตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้อง รอคดีสิ้นสุดหรือรอให้คดีถึงที่สุดแล้วค่อยเพิกถอน

พ.ต.ท.ประจักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความผิดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อปี 2556 มีการยื่น ป.ป.ช.กล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบมีการยื่นคำร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนก่อนที่ดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษประมาณ 1 ปี เมื่อดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษใช้เวลาสอบสวนทำสำนวนนาน 1 ปี จึงสรุปสำนวนความเห็นส่งฟ้องอัยการยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวถึงกรณีชุดปฏิบัติการจลนทช.เข้าตรวจยึดจับกุมทำเรือ และนาถิงบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสม จ.ตราด กว่า 50 ไร่ โดยผู้ครอบครองโฉนดที่ดินเป็นคนตระกูลดัง "เจียรนนท์" ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายของ ทช. เพื่อทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ครอบครองที่ดินจะมาจากตระกูลใดแต่เมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในกรณีดังกล่าวผู้ครอบครองโฉนดที่ดิน มีพื้นที่ในโฉนดน้อยกว่าพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงทช.ได้ประสานกับกรมที่ดินตรวจสอบ มีนายอนุศักดิ์สว่างไสว ผู้จัดการท่าเทียบเรือและนายชัยวัฒน์ วัฒนอมพันธุ์ แสดงตนและยอมรับว่าครอบครองพื้นที่เกิน และเข้าไปทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสมจริง ทช. จึงแจ้งความดำเนินคดีกับทั้ง 2 คน

อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีพื้นที่

ป่าชายเลนถูกบุกรุกอย่างมาก จากเดิมประเทศไทยมีป่าชายเลนมากถึง 2.3 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 1.53 ล้านไร่ แสดงให้เห็นว่า ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสูญเสียไปกว่า 7.7 แสนไร่ พื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกบุกรุกทำนาถิง เช่น จ.ตราด จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ดังนั้น ทช.จะรักษาพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่ 1.53 ล้านไร่ ให้คงอยู่ให้ได้ โดยจากนี้ กรมฯ จะย้ายหน่วยป้องกันรักษาป่า 45 หน่วยเข้าไปดูแลในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด และจะเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่โดยจะใช้เทคโนโลยีโดรนบินสำรวจพื้นที่และถ่ายทอดสดมายังหน่วยป้องกันฯ ทุกวัน เพื่อจะดูว่าถูกบุกรุกหรือไม่ นอกจากนี้หน่วยป้องกันฯ จะร่วมกับหน่วยงานของ ทช.ใน 23 จังหวัด ดำเนินการป้องกันรักษาป่าชายเลนอย่างเต็มที่รวมทั้งจะประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์เป็นป่าของกรมฯ เองโดยขณะนี้ได้ทำหนังสือมายังกระทรวงทรัพยากรฯ แล้ว

ด้านนายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการจลนทช.กล่าวว่า ที่ดินที่เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นการตรวจสอบตามโฉนดของกรมที่ดิน ซึ่ง ทช.ดำเนินการอย่างคืบเนื่องหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มนายทุนทำนาถิงบุกรุกป่าสงวนฯ ป่าท่าโสม จึงตรวจสอบโฉนดผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวพบว่า เป็นของนายจรัญ เจียรนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรนนท์ และนางนุชนารถ เจียรนนท์ รวม 7 แปลง เป็นโฉนด 6 แปลง และ นส.3 อีก 1 แปลง จากการตรวจสอบโฉนด และการใช้ประโยชน์จากที่ดินจริงด้วยการเดินพิสูจน์ พบว่ามี 1 แปลงที่บุกรุกป่าสงวนฯ ป่าท่าโสม ซึ่งออกโฉนดโดยมิชอบส่วนโฉนดที่เหลือกำลังสำรวจคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนพื้นที่ที่มีการจับกุมคือ นาถิง อู่ซ่อมเรือ และบึงน้ำมัน ตามกฎหมายต้องรื้อถอนทุบทิ้ง ทั้งนี้ ซึ่งต้องรอเจ้าของมาแสดงตัวหากไม่มาที่ใช้มาตรา 25 เพื่อรื้อถอนได้ทันที ในส่วนของท่าเทียบเรือ กำลังเร่งพิสูจน์ร่วมกับกรมเจ้าท่าว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่หากพบว่าอยู่ที่ต้องรื้อถอนด้วย

นายรัชชัย กล่าวต่อว่า การเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นของตระกูลเจียรนนท์เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ได้เลือกปฏิบัติ คนในพื้นที่รู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ของ

ใครแล้วเรียกติดปากว่าเป็นของบริษัทซีพี แต่จริง ๆ ไม่ใช่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุกอย่างกรมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพื้นที่ของตระกูล “เจียรนวนท์” ที่บุกรุกป่าสงวนฯ ป่าท่าโสม มีทั้งหมด 7 แปลง เป็นชื่อของนายเจริญ 1 แปลง คือโฉนดเลขที่ 16810 เนื้อที่ 4.99 ไร่ และมี น.ส.3 จำนวน 1 แปลง เลขที่ 121/112 เนื้อที่ 2 ไร่ ส่วนโฉนดชื่อของคุณหญิงเอื้อปรางค์ เจียรนวนท์ ภรรยาของนายเจริญ มี 4 แปลง คือโฉนดเลขที่ 16702, 16703, 16811, 16816 เนื้อที่ 42.87 ไร่ และเป็นของนางนุชนารถ เจียรนวนท์ บุตรสาว 1 แปลง คือโฉนดเลขที่ 16701 เนื้อที่ 6.29 ไร่

ด้านนายศักดิ์ วิเชียรศิลป์ รองอธิบดี ทช. กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เพื่อขอให้รับโอนคดีป่าไม้ให้กับพนักงานสอบสวน กลางดำเนินการในคดีที่ ทช.ได้ดำเนินการตรวจ สอบและจับกุมผู้กระทำผิดบุกรุกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 28-30 มิ.ย.ที่ผ่านมา 3 คดี ได้แก่ 1.บุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองจิ หลาด หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เนื้อที่ 33-2-08 ไร่ ผู้ต้องหา 2 คน 2.บุกรุกทำลายป่า สงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด หมู่ 5 ต.ไสไทย เนื้อที่ 89-0-46 ไร่ ผู้ต้องหา 1 คน และคดี

ที่ 3 บุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง จิหลาด หมู่ 6 ต.ไสไทย เนื้อที่ 12-2-75 ไร่ โดยทั้ง 3 คดีเป็นคดีร้ายใหญ่ที่ประชาชน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่เบื้องหลังการ กระทำผิด ทำให้การสอบสวนสืบสวนในพื้นที่ ดำเนินการไปได้อย่างไม่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถนำตัวผู้กระทำ ผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้จึงขอโอนคดีทั้ง 3 ดัง กล่าวไปยังพนักงานสอบสวนส่วนกลาง

อีกด้านหนึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความลับหน้า ว่าจากการมอบหมายให้ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯมาเป็นที่ปรึกษา คณะทำงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการดำเนินงานตาม คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรียกคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ชี้พื้นที่เป้าหมายแปลงที่ดินที่มีผู้ ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.รายใหญ่โดยมิชอบ ด้วยกฎหมายเกินกว่า 500 ไร่ทั้งสิ้น 431 แปลง เนื้อที่ 437,297 ไร่ ใน 27 จังหวัด โดยขณะนี้ ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเสร็จสิ้นแล้ว 430 แปลง คงค้างแปลงสนามกอล์ฟไม่ค้า เนื้อที่ 700 กว่าไร่ จ.กาญจนบุรี และมีผู้คัดค้านจำนวน หนึ่ง จึงสรุปว่ารวมพื้นที่ยึดคืนโดยไม่มีผู้ คัดค้านเลย 292 แปลง เนื้อที่ 129,126 ไร่.

'ยิ่งลักษณ์' จูนปรี๊ดแตก

โดนเล่นงานฝ่ายเดียว บีบข.สอบลูกบักติก

“ปู” ย่องซอบปิงตลาดข้างทำเนียบจูนขนาดโดน ป.ป.ช.ตั้งอนุฯ สอบเรื่องปล่อยน้ำท่วมอีก โวยไม่เข้าใจทำไมตัวเองโดนอยู่คนเดียว ♦ [อ่านต่อหน้า 2](#)



'ยิ่งลักษณ์' □ [ต่อจากหน้า 1](#)

ทุกวันนี้ที่อยู่ดี ๆ ก็มีเรื่อง วอนช่วยปฏิบัติต่อกัน ให้ทัดเทียมกับผู้อื่น เหน็บรัฐบาลไปสนใจเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่า “วิษณุ” โวกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใหม่ ทำให้คนกลัวว่ามีเครื่องเอกซเรย์คอยจ้องจับตาทำอะไรต้องระวังมากขึ้น ย้ำไม่ใช่เล่นงานเรื่อง เล็กน้อยแค่ใช้ไฟหลวงชาร์จมือถือ แต่ครอบ คลุมกว้างพร้อมขอให้กฤษฎีกาเฝ้าเว็บไซด์ ให้ประชาชนทราบก่อนปรับปรุงและส่งเข้า สนช. เพื่อออกในเป็นโต้ตอบกรณีลูก “บักติก” รับงาน ทก.3 เข้าข่ายความผิดหรือไม่ บอกเฉยไม่รู้เพราะกฎหมายยังไม่บังคับใช้ส่วน “แม่ผ่อง” ใช้เครื่องบินหลวงคนคิดคือคน อนุญาต ขณะที่ “ศรีสุวรรณ” ดุษยีน ป.ป.ช. สอบปม “ลูกบักติก” “บักตุ” กล่าวสุนทรพจน์ เวทียูเอ็นชี้ถ้าประชาชนถูกละเมิดสิทธิการ พัฒนาที่เกิดขึ้นไม่ได้

□ เอ็นจีโอยื่นสอบ“บักติก”อีก

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ขึ้นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีนายปฐมพล จันทรีโอชา บุตรชายของ พล.อ.ปรีชา จันทรีโอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ถึง 7 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 155 ล้านบาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวจัดตั้งในปี 2555 ในระหว่างที่พล.อ.ปรีชาเป็นแม่ทัพภาค

ที่ 3 ทั้งที่บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง 1.5 ล้านบาทเท่านั้น และยังไม่มีการประกอบ การ แต่กลับผ่านการประมูลโครงการ จึงเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

□ เด้งยื่นศาลปกครองอีกทาง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เรื่องนี้สังคมมีความคลางแคลงใจ จึงขอ ป.ป.ช.สอบสวน เพราะการที่บุคคลใกล้ชิดฉกฉวยการเมืองหรือผู้มีอำนาจรัฐไปดำเนินโครงการที่ใช้ภาษีประชาชน เป็นเรื่องไม่ควร สังคมจะไม่ยอมรับ และหากปล่อยให้มีเรื่องเหล่านี้อยู่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะยึดอำนาจทำไมโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปฏิรูป แม้จะมีการออกมามีปฏิเสห แต่ก็ไม่ควรปล่อยเรื่องนี้ไว้ อีกทั้งการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็พยายามโฆษณา แต่กลับเกิดเรื่องกับคนที่ใช้นามสกุลเดียวกัน

เมื่อถามว่า มองอย่างไรต่อกรณีนาง ผ่องพรรณ จันทรีโอชา ภริยา พล.อ.ปรีชาใช้ เครื่องบินของกองทัพอากาศ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การใช้ทรัพย์สินของราชการแม้แต่บาทเดียวก็ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ โดยการทำ

▲ **โอดครวญ...น.ส.ยิ่งลักษณ์** ชินวัตร อดีตนายภาฯ แวะไปเที่ยว และกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดเก่า นางเล็ง ให้สัมภาษณ์สื่อค่อนข้างเคร่งเครียด หลังถูก ป.ป.ช.ตั้งอนุกรมการฯ สอบเรื่องปล่อยน้ำท่วมอีก ถึงกับคร่ำครวญว่าตอนนี้ถูกจ้องเล่นงานอยู่คนเดียว

เครื่องบินออก 1 ครั้ง มีมูลค่ามากกว่า 7,800 บาท ทั้งการเดินทางลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องมีบุคลากรทางทหารออกมารับดูแล ถือว่าเข้าข่ายความผิด ทก.ป.ช.ไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณา ก็ยังมีช่องทางการนำเรื่องดังกล่าวฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

□ กฎหมายตีกันหาประโยชน์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... หรือที่เรียก กฎหมาย 7 ชั่วโมง ว่ากฎหมายดังกล่าวสภาจับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ยกร่างก่อนส่งมาให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งในอดีตเรียกว่าเป็นกฎหมาย 7 ชั่วโมง แต่ความจริงแล้วเอาผิดเพียง 4 ชั่วโมง คือตัวข้าราชการที่กระทำความผิด บุตร พ่อแม่ และพี่น้องที่เข้าข่ายไปเอื้อ

ประโยชน์ต่อกัน ไม่ใช่ไปลงโทษตัดคอพ่อแม่ หรือลูก ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอให้มารายละเอียดของกฎหมายขึ้นเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับทราบ และส่งให้แต่ละกระทรวงไปศึกษา หากไม่ชัดเจนก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกกว่า 1

เดือนก่อนส่งให้สถานีวิทยุแห่งชาติ (สทช.) พิจารณากายในปีนี้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ปราบโกงอย่างแท้จริงจึงต้องดูให้รอบคอบ

□ “วิษณุ” ย้ำกฎหมายนี้หนักแล้ว

“ส่วนกฎหมายฉบับนี้จะจัดการปัญหาคอร์รัปชันอยู่หรือไม่มันไม่สามารถตอบได้แต่อย่างน้อยทำให้คนหวาดกลัวว่ามีเครื่องเอกซเรย์หรือมีคนจ้องจับผิดอยู่ ทำอะไรต้องระมัดระวังและแบบเนียนกว่าเดิม และไม่ใช่เป็นการเล่นเกมเพียงเรื่องเล็กน้อยจึงอย่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเล่นงานแต่เรื่องเล็กน้อย เช่น เรื่องซองจดหมายหรือการใช้ไฟหลวงซาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ แต่กฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงการรับเลี้ยงเด็ก กอล์ฟ การเดินทางไปต่างประเทศ หรือการเสนอโครงการที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมก็มีโอกาสผิดได้ทั้งนั้น ผู้กระทำผิดแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วภายใน 2 ปี ก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทเดิมได้อีก จึงถือว่ากฎหมายนี้มีความหนักแล้ว” นายวิษณุ กล่าว

□ แต่ไม่ตอบเรื่องบ.ลูกบักติก

นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้างของลูกชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา รับงานก่อสร้าง 2 โครงการในกองทัพภาคที่ 3 เข้าข่ายความผิดกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ ว่า ไม่สามารถตอบได้ เพราะกฎหมายยังไม่บังคับใช้ และจะผิดหรือไม่ตนก็ไม่ทราบ หากเป็นกระบวนการชั้นวินัยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ตรวจสอบเอง แต่ถ้าเป็นความผิดทางกฎหมายก็ต้องฟ้องศาลอาญาคดีทุจริต อย่างไรก็ตามแม้จะมีนามสกุลเดียวกันแล้วมารับงานในลักษณะนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่เช่นนั้นบางนามสกุลก็ต้องทำมาหากินเพียงแต่คนที่มียานาจอนุมัติโครงการต้องไม่มีส่วนได้เสียต่อให้เป็นลูกหรือญาติเสนอเรื่องมาก็ตามต้องให้คนอื่นใช้ดุลพินิจ

อนุมัติ ส่วนที่มองว่า การอนุมัติโครงการอาจเกิดขึ้นเพราะมีความเกรงใจเพราะนามสกุลนั้น ตนขอไม่พูดเพราะคำตอบจะนำไปสู่อย่างอื่น

□ ชี้เรื่องเครื่องบินคนให้ผิด

นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีที่มีการขอใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศให้นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ว่าไม่ขอตอบในเรื่องนี้ แต่ใครก็สามารถขออนุญาตใช้เครื่องบินได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อนุญาต ดังนั้นจะมีความผิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ดุลพินิจอนุญาตไม่ใช่คนขอหรือคนใช้ ส่วนกรณี พล.อ.ปรีชาจะเป็นบรรทัดฐานให้กับการเมืองกระทำในลักษณะดังกล่าวหรือไม่มันตนมองว่ามีบรรทัดฐานอื่นที่ดีกว่านี้ เช่น ในอดีตที่ ส.ส.นั่งงบประมาณหลวงไปใช้ทำป่าขี้ ที่จอดรถหรือถนนโดยระบุชื่อของตนเองซึ่งต่อไปไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้แล้ว

□ ปราบโกงลดธรรดงาม

นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดที่ 8 ว่าขณะนี้ได้จัดกลุ่มรายชื่อข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยกับกระทรวงมหาดไทย รายชื่อมีไม่มากนักและไม่ถึงกับเป็นข้าราชการระดับสูงโดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และข้าราชการที่มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นโดยต้องรอรการลงนามจากนายกรัฐมนตรีจึงจะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ นอกจากนี้ในวันที่ 1 ต.ค.จะมีการเปิดศาลทุจริตอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากตรงกับวันหยุด จึงเปิดทำการวันที่ 3 ต.ค. โดยยื่นอาคารศาลแขวงดุสิตเป็นที่ทำการ ซึ่งในศาลดังกล่าวจะมีการพิจารณาคดี กฎหมายมาตรา 157 การฮั้วประมูล คดีทุจริตที่ ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สิน และมีการถ่ายโอนบางคดีที่จำเป็นจากศาลยุติธรรมซึ่งหากถ่ายโอนมาทั้งหมดจะทำให้เกิดคดีล้นศาล ขณะเดียวกันผู้ที่จะนั่งพิจารณาคดีต้องเคยเป็นผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

□ ไม่ได้ใช้ 44 สักยัดทรัพย์

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้ระบุว่ารัฐบาลใช้มาตรา 44 เพื่อยึดทรัพย์ในคดีโครงการรับจำนำข้าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่อำนาจตามมาตรา 44 เล่นงาน คำพูดนี้เป็นคำพูดที่บิดเบือนอย่างร้ายกาจที่สุดเรื่องนี้เป็นการใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดปี 2539 ที่เคยใช้เล่นงานมาหลายคดีเช่น คดีรถดับเพลิง ปัญหาคือเมื่อบอกว่าผิดจะเข้าไปยึดทรัพย์แล้วใครจะเป็นคนไปยึดหน่วยงานที่มีหน้าที่ยึดทรัพย์ในประเทศไทยก็คือกรมบังคับคดีโดยกฎหมายระบุว่าจะยึดทรัพย์บังคับคดีได้เฉพาะที่ศาลได้มีคำพิพากษา ฉะนั้นจะอย่างไรให้เขามายึดทรัพย์ในคดีที่ศาลยังไม่พิพากษาก็คือยึดตามคำสั่งปกครอง

□ แค้นเพื่อเตรียมสืบค้นทรัพย์

“เขาไม่ได้เพิ่งนึกได้ในวันนี้กระทรวงยุติธรรมส่งหลักฐานมาให้ผมว่าสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์เขาเคยนึกกันขึ้นมาได้ว่า พ.ร.บ.รับผิดชอบทางละเมิดมันมีมาตั้งแต่สมัยนายท.บ.รับผิดทางละเมิดมันมีมาตั้งแต่สมัยนายท.บ.บริหาร ซึ่งต้องยึดทรัพย์โดยกรมบังคับคดีและสมัยนายท.บ.ยังลักษณะ ก็เคยทำเรื่องของคดียึดทรัพย์บังคับคดีตามคำสั่งปกครองขึ้นในกรมบังคับคดีแต่ว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่อนุญาต เหตุที่ไม่อนุญาตก็เพราะคุณยังไม่มียานาจตามกฎหมายจะไปยึดแล้วมาตั้งกองเตรียมยึดได้ยังไง ทั้งนี้เมื่อคำสั่งมาตรา 44 ออกมา ก็มีคำถามว่าทำไมต้องรีบให้กรมบังคับคดีมีอำนาจก่อน แต่จะก่อนหรือหลังนั้นไม่เกี่ยวเพราะกรมบังคับคดีไม่มีส่วนในการจะไปบอกว่าผิด และไม่ได้ไปตีปลาหน้าไซ เขาต้องรู้ว่าเขามีอำนาจเพื่อเตรียมการและเขาเตรียมการแล้วแบบมีอาชีพ ติดต่อกฎหมายที่ดำเนินการเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่จะถูกยึดทรัพย์มีที่ดินตรงไหนเท่าไร มีเงินในธนาคารเท่าไรถ้าจะต้องยึดก็จะได้ยึดได้ ถ้าไม่ต้องยึดก็หยุดไว้ไม่ต้องทำอะไร” นายวิษณุ กล่าว

□ “บุญทรง”นอนหลับสบาย

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกเรียกค่าเสียหายจากการขายข้าวแบบจืดจืดว่า มีประเด็นในการต่อสู้ แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสืออย่างเป็นทางการ

ทางการจึงยังไม่อยากจะสรุปไปก่อน แต่ในภาพใหญ่ที่มองเหตุที่ใช้มาตรา 44 และอ้างว่าไม่ใช่วิธีการบรรทัดแต่เป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อน คนคิดว่าการเตรียมการไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ด้วยซ้ำ เพราะกรณีศาลฎีกากำลังพิจารณา เมื่อพิพากษาให้เราเป็นฝ่ายผิดจริงกระบวนการก็จะไปสู่กรมบังคับคดีอยู่ดี ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องใช้มาตรา 44 ในขณะนี้ ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โทรฯ มาให้กำลังใจและแนะนำให้ต่อสู้ อย่างที่ออกอัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปไม่มีอะไรเสียหาย ตอนนั้นนอนหลับสบายตลอด ไม่มีอะไรมาไปกว่านี้ ส่วนข้าราชการที่โดนคดีด้วยกันทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันทุกคนมั่นใจในความบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรต้องเกรงกลัว เอาข้อเท็จจริงมาว่ากันยืนยันจะสู้ให้ถึงที่สุด ต้องเอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาขึ้นในชั้นศาลให้ได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มองไปถึงการขอความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ในเบื้องต้นกระบวนการศาลไทยน่าจะเพียงพอ

□ ทนายปู้ร้องค้านตั้ง "สุภา"

ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายธนวิชัย หล้าแหล่งทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาขึ้นหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช. เพื่อคัดค้าน น.ส.สุภา ปิยะจิตติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทุกคดี โดยนายธนวิชัยกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้มาขึ้นหนังสือคัดค้าน โต้แย้งคำสั่งของประธาน ป.ป.ช. โดยขอให้ทบทวนคำสั่งที่มีการแต่งตั้งให้ น.ส.สุภาเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ทั้งหลายที่อยู่ใน ป.ป.ช. ซึ่ง น.ส.สุภาเป็นประธานถึง 6 คดี เช่น การแทรกแซงโยกย้ายข้าราชการการบริหารจัดการน้ำ การขยายการชุมนุม เป็นต้น และมีอีกหลายคดีที่มีนายวิชา มหาคุณ อดีต ป.ป.ช. กลับมาเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาซึ่ง น.ส.สุภาและนายวิชา เคยเบิกความในคดีจำนำข้าวด้วยก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม อย่างไรก็ดีตามการขึ้นหนังสือครั้งนี้เป็น

ครั้งที่ 8 แล้ว

□ เผยตั้งอนุสอบบรรยาย

นายธนวิชัย กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้ส่งหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อแจ้งให้ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีมีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการเก็บกักควบคุมระบาย หรือบริหารจัดการน้ำ แต่กลับเป็นเหตุให้เกิดมหอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ลงนามรับทราบในคำสั่งดังกล่าวและแจ้งกลับมายัง ป.ป.ช. ภายใน 15 วัน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวก็มีนางสาวสุภา เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนฯ ด้วยเช่นกัน

□ "ปู้" ฉุนขาดคั่นไม่เป็นธรรม

ที่ตลาดเก่าบางเล็ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มาเดินจับจ่ายเลือกซื้ออาหาร และได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงคดีการบริหารจัดการน้ำว่าเป็นข้อกล่าวหาที่แจ้งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง ป.ป.ช. ได้มีการส่งสำนวนมา แต่ตนไม่เข้าใจ เพราะแก้ท้วงอยู่แล้วตั้งแต่รัฐบาลอื่นจึงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงโดนอยู่คนเดียวไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หวังว่า ป.ป.ช. จะให้ความเป็นธรรม ทุกวันนี้ยังอยู่ดี ๆ ก็ต้องมารับเรื่องทั้งหมด ตอนนี้มีทั้งหมด 15 คดีแล้วจึงเป็นเหตุผลให้ตนส่งทนายคัดค้านต่อ ป.ป.ช. แต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกครั้ง อยากให้ปฏิบัติเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ อย่างที่เห็นคดีที่เกิดขึ้นกับตน คดีมาเร็วมาก รับทุกเรื่อง พิจารณาทุกเรื่อง แต่ในขณะที่เดียวกันคดีของผู้อื่นไม่สืบหน้า ซึ่งตนพร้อมจะชี้แจงทุกคดีแต่ต้องอยู่ด้วยเหตุและผล ถ้าการที่ตั้งข้อกล่าวหาโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุผลใครอยากจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เอามาใช้นะก็ไม่มีวันจบทำให้สังคมเกิด

ข้อสงสัย หน่วยงานเหล่านี้ควรให้ความสำคัญพร้อมกับทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะยอมรับ แต่อย่างที่บอกข้างต้น ตนได้ร้องมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม

□ จวกอย่าเอาแต่ล่าอดีตนายก

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการใช้มาตรา 44 ที่ให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์นั้นเหมือนเป็นการชี้หน้าคด ถือเป็นความไม่ยุติธรรม ถ้ามั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดมีความโปร่งใสและเป็นธรรมทำไมต้องใช้มาตรา 44 ถ้ามั่นใจว่าข้าราชการทำถูกก็ไม่ต้องกลัวถูกฟ้องร้องแล้ววันนี้ใช้มาตรา 44 กันถูกฟ้องร้องใครจะทำอะไรก็ได้ ขนาดอดีตนายกฯ ยังหาความยุติธรรมให้กับตัวเองไม่ได้แล้วประชาชนธรรมดาปกติจะเรียกหาความยุติธรรมได้อย่างไร ไม่อยากให้เร่งรัดโดยใช้วิธีแบบนี้สุดท้ายจะเป็นคำถามที่ประชาชนตั้งข้อสังเกต ในเรื่องของความเสียหายตามหลักสากลก็ต้องไปร้องที่ศาลแพ่งเพราะรัฐบาลถือเป็นคู่กรณีกับเรา แต่กลับไม่เลือกใช้วิธีการฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมเพียงเพราะไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียบศาล เพียงเพราะต้องการเร่งเวลาจึงใช้คำสั่งทางปกครองกับตน ซึ่งเวลานี้อยากให้รัฐบาลมองภาพรวมของประเทศความเดือดร้อนของประชาชน ไม่อยากให้มาใส่เรื่องของตนเป็นหลักจนลืมเรื่องอื่น ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้แวะมาจับจ่ายซื้ออาหารที่ตลาดเก่าบางเล็ง ซึ่งติดกับทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่ต่างประเทศ เมื่อมาถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เข้าไปทักทายบรรดาพ่อค้าและแม่ค้า และต่างก็ขอย้ายรูปกับอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ซื้อขนมอาหารไปหลายอย่าง แต่ปฏิเสธที่จะไปจับจ่ายสินค้าที่ตลาดสดกรุงเกษมเพราะเกรงว่าจะถูกเข้าใจผิด

□ กกต.ใหม่ไม่ได้มาจากศาล

อีกเรื่องหนึ่ง นายสมชาย ศรีสุทธยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงาน

เลือกตั้ง กล่าวถึงการเข้าพูดคุยกับ กรธ. ว่า ทาง กกด. จะไปพบกับ กรธ. 2 วัน ในสัปดาห์หน้า คือในวันพุธที่ 28 ก.ย. และในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. ประเด็นหลักที่จะคุยกันในวันดังกล่าว เป็นเรื่องที่เห็นต่างกับทางกรธ. คือการยุบ กกด. จังหวัด ที่ทาง กกด.ยังเห็นว่าจำเป็นต้องมีแต่ ต้องมีการสรรหาคนที่เป็นกลางทางการเมือง และใช้วิธีการที่ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และเรื่องการสรรหา กกด.เพิ่มอีก 2 คน ที่ ต้องมาจากโควตาสายสรรหาซึ่งก่อนหน้านี้มี กระแสการผลักดันให้มาจากสายศาล แต่เดิม กกด.มีสายศาล 2 คนอยู่แล้วหากให้มาจากสาย ศาลอีกจะผิดจากข้อเท็จจริง และตามบทบัญญัติ ของร่างรัฐธรรมนูญจะทำได้ ส่วนกรณีกับทาง กรธ.ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวคิดเซตซีโร่ กกด.นั้น ไม่ขอแสดงความเห็นในประเด็น ดังกล่าวและไม่ใช้ประเด็นหลักในการพูดคุย กับ กรธ.

□ [อ่านต่อหน้า 9](#)

'ยิ่งลักษณ์'

□ [ต่อจากหน้า 2](#)

□ "บักติก" กล่าวตีแผ่การพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สหประชาชาติ (ยูเอ็น) สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-25 ก.ย. 2559 นี้ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีร่วม พิธีเปิดการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง ใน ฐานะกลุ่ม 77 และเงินในการประชุมระดับสูง เรื่องการค้าอย่างยั่งยืน

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อย แถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไป ในการประชุม สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ใน หัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : แรง ผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา" ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก

ปราศจากสันติภาพและความมั่นคง หรือสิทธิ ของประชาชนถูกละเมิดและไม่ได้รับการ ยอมรับทางกลับกันสันติภาพและความมั่นคง ก็จะไม่ยั่งยืนหากขาดการพัฒนาที่เหมาะสม หรือสิทธิของประชาชนถูกลิดรอน ทั้ง 3 เสา หลักของสหประชาชาติดังกล่าวมีความเชื่อมโยงแยกออกจากกันไม่ได้ กรณีผู้โยกย้ายถิ่น ฐาน และผู้พลัดถิ่นในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีประเทศใดหลุดพ้นจากผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของโลกได้ ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศ ต้องหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ทุกฝ่าย สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติความเข้าใจ รับผิดชอบ เคารพซึ่งกันและกันโดยทุกคนต้อง เคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎหมาย ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะใน ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยธรรมอย่าง รุนแรง เช่น พันธกรณีเรื่องการลดอาวุธ นิวเคลียร์

□ ย้ำรัฐส่งเสริมประชาธิปไตย

นายกัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ ภายในประเทศไทยว่า รัฐบาลได้วางรากฐาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ประชาชน ได้ใช้สิทธิลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ตามวิถีทางประชาธิปไตยแล้วและกำลัง พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปตาม โรดแมปได้ในปลายปี 2560 การออกเสียงลง ประชามตินี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของ รัฐบาลที่จะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย โดยตระหนักถึงเสียงสะท้อนจากประชาคม ระหว่างประเทศ รัฐบาลเข้ามาเพื่อดูแลสถาน การณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกิดความ เรียบร้อยและความมั่นคงและเมื่อสถานการณ์ บ้านเมืองดำเนินไปสู่สภาวะปกติสุขแล้ว รัฐบาลก็ผ่อนคลายมาตรการชั่วคราวที่ไม่ จำเป็น เช่น การประกาศขกเลิกการนำพลเรือน ขึ้นศาลทหาร เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลได้เน้น

การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา ที่ต้นตอและเป็นการวางรากฐานเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนโดยหวังให้ประเทศไทย และประชาชนไทย เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของ สังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

□ "ครูหยุย" ก็ช่วยอุ้ม "บักติก"

นายวัลลภ ตังคณานุกาญ์ สมาชิก สสช. ในฐานะกรรมการสอบจริยธรรม สสช.กล่าวถึง กรณีที่มีการร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบบริษัท ของบุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะ สมาชิก สสช. ได้รับงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนว่า เป็นเรื่อง ที่ไม่เข้าข่ายที่คณะกรรมการจะสอบได้ เพราะ อำนาจหน้าที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ใน ฐานะสมาชิก สสช.เท่านั้น ไม่เช่นนั้น สมาชิก สสช.บางคนสวมหมวกหลายใบอย่างบางคน เป็นเจ้าของธุรกิจหรืออริการบดิมมหาวิทยาลัย หากมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องสอบกันหมด ดังนั้น ต้องปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ หากมองด้วยความเป็นธรรมถ้าลูกของ สมาชิกได้บรรลุนิติภาวะไปแล้ว เปิดบริษัท ประมูลงานอย่างถูกต้องมีคณะกรรมการ ประมูลเปิดซอง ตรวจสอบเช่นเดียวกับบริษัท ทั่วไปก็ควรเปิดโอกาสได้ไม่ใช่ว่าหมดศอกผู้ กงคังหรือคนมีอำนาจจะรับงานไม่ได้ กฎหมาย จึงมีหลักให้สมาชิกไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน บุตรที่บรรลุนิติภาวะ เพราะไม่เกี่ยวกัน อย่งไร ก็ตาม หาก ป.ป.ช.ได้สวนพบว่ามีความผิด แล้วส่งมาถอดถอนจึงจะเป็นหน้าที่ของ สสช. ค่อยว่ากัน

□ เกษตรฯ สั่งปรับปรุงอาคาร

อีกเรื่องหนึ่ง รายงานข่าวจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง เกษตรฯ ได้ใช้งบประมาณมากกว่า 30 ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ กระทรวง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้ามาดำรงตำแหน่ง

รมว.เกษตรฯ ซึ่งล่าสุด มีการอนุมัติโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงอาคาร วงเงินงบประมาณ 18,913,127.77 บาท ซึ่งโครงการนี้เพิ่งจะมีการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิตดิง) และให้ยื่นประกวดราคาในวันที่ 30 ก.ย. 2559 นี้ รายละเอียดของโครงการ คือการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 รื้อถอนโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำฝ้าเพดาน ปรับปรุงห้องรับแขกวีไอพีของรัฐมนตรีที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ปรับปรุงราวบันไดไม้ รื้อถอนประตูหน้าต่าง (เดิม) ของตึกออกตกแต่งผนัง และเสากกลม และนอกจากนี้ ต้องปรับปรุงตกแต่งผนัง เฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำ งานระบบไฟ ตกแต่งน้ำพุหน้าบันไดกระทรวง นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนสิริกประจำตำแหน่ง รมว.ที่เคยใช้รถตู้ไฟลด์สีขาวเป็นสีดำ เพราะมีหมอดูทักว่า สีไม่ถูกโฉลก รวมทั้งการตัดสินใจปรับปรุงตึกใหม่เพื่อให้ดูดี เนื่องจากพื้นที่มีรอยแตกร้าวทั้งตึก อาจจะเป็นลางไม่ดีกับคนที่มาอยู่อาศัย และบันไดขึ้นลงเก่าเวลาเดินขึ้นเดินลง อาจสะดุดได้ ซึ่งนับว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุด.



ถกบราซิลแลกเปลี่ยนงานวิจัย

● เกษตรฯ เล็งพัฒนาผลิตเอทานอลจากอ้อย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับนายบลาร์โบร์เกส มากกี (H.E. Mr. Blairo Borges Maggi) รัฐมนตรีว่าการเกษตรของบราซิล โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยบราซิลต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ เนื่องจากบราซิลมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง และการจัดการการผลิตเอทานอลจากอ้อย ซึ่งหากเกิดความร่วมมือก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนการพัฒนาวิจัยงานด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายไทยได้แจ้งความประสงค์ให้บราซิลสนับสนุนการนำเข้าข้าวและยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และยางพารา

ธรรมชาติที่มีคุณภาพ โดยไทยได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปหลายประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน บราซิลก็ได้ขอความร่วมมือให้ไทยช่วยพิจารณานำเข้าเนื้อวัวและไก่ปนจากบราซิลเช่นกัน



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

การเกษตรในหลายมิติ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตรทั้งแบบที่ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ บราซิลได้สร้างได้ตอบบนที่ความเข้าใจ

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่าง 2 ประเทศ โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมงานด้านการเกษตรในหลายมิติ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตรทั้งแบบที่ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ บราซิลได้สร้างได้ตอบบนที่ความเข้าใจ

ให้ฝ่ายไทยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาร่างได้ตอบดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ ต่อไป

สำหรับด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและบราซิลนั้น ในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 127,479 ล้านบาท มีการนำเข้า 66,917 ล้านบาท และการส่งออก 60,562 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวม ไทยทั้งเป็นฝ่ายได้เปรียบและเสียเปรียบดุลการค้าสลับกันกับบราซิล โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ปลาทูน่าปรุงแต่ง ปลาที่ปรุงแต่งชนิดบด พืชมีชีวิตอื่นๆ เช่น ต้นกล้วยไม้ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา เช่น กระเพาะปลา เป็นต้น กุ้งแช่ที่ไม่มีการแช่แข็ง และของปรุงแต่งอื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ ถั่วเหลือง ที่ไม่ใช้สำหรับทำพันธุ์ กากน้ำมัน ออยล์ เกล็ด และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสาลี และเมล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

‘บิกนั้ตร’อัด30ล.เนรมิตกษ.

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ นั่งเก้าอี้บริหาร 1 ปีเต็ม ใช้งบประมาณมากกว่า 30 ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ ในกระทรวง อาทิ 1.ปรับปรุงหลังคาตึกหน้าอาคาร, 2.ปรับปรุงถนนภายในกระทรวง พล.อ.ฉัตรชัยให้เหตุผลการปรับปรุงอาคารและถนนเพราะตึกเก่ามีหลายอย่างชำรุด 3.ทำระแนงบังตาและตีระแนงครอบแอร์ทั่วตึก 1 กระทรวง และ 4.ทำเสาธงหน้ากระทรวง ซึ่งใน 2 โครงการหลังนี้เป็นการใช้เงินนอกงบประมาณ โดยให้ทหารช่างดำเนินการ

และ 5.โครงการปรับปรุงอาคาร วงเงิน 18.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งจะมีการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(อี-บิตดิง)และให้ยื่นประกวดราคาในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดเป็นการปรับปรุง

พื้นที่ชั้น 1 รีดอนคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำฝ้าเพดาน, ปรับปรุงห้องรับแขกวีไอพีของรัฐมนตรี ปรับปรุงราวบันไดไม้ รีดอนประตูหน้าต่าง(เดิม)ของตึกออก ตกแต่งผนังและเสากลม ปรับปรุงตกแต่งผนังเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำ งานระบบไฟ ตกแตงน้ำพุหน้าบันไดกระทรวง

และเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงงบประมาณในการปรับปรุงอาคารด้วยงบประมาณสูงมากเหมาะสมแล้วหรือเอาเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือเกษตรกรดีกว่าไหม พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การตัดสินใจปรับปรุงตึกใหม่เพื่อให้ดูดี ฟื้นแตกร้าง จะไม่ดีกับคนอยู่อาศัย และบันไดเก่าเวลาเดินขึ้นเดินลงจะสะดุด หัวจะแตกตาย ต้องแยกระหว่างเกษตรกรกับการปรับปรุงคนละเรื่อง เกษตรกรก็ช่วยเหลือกันไป พร้อมปฏิเสธไม่รู้เรื่อง การสร้างเสาธงใช้เงินนอกงบประมาณสูงกว่า 1 ล้านบาท

ตามข่าวลูกเทือกเพิกถอนโฉนด'เขาแพง'

DSIไล่บี้เชือดจนท.ที่ดินเอี่ยวสปก.พุ่งยึดคืนแล้ว1.2แสนไร่

พ.ต.ท.ประวูธ วงศ์สินิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

▶▶▶ ต่อ : เขาแพง - หน้า 2

เขาแพง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)กล่าวถึงกรณีศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี นายแทน เทือกสุบรรณ บุตรชาย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. รวมทั้งจำเลยอื่นอีกหลายคน ในคดีบุกรุกที่ดินเขาแพง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ก่อนหน้านั้นกรมที่ดินได้เพิกถอนที่ดินเนื้อที่ 74 ไร่ ของนายแทนไปแล้ว แต่ที่ดินแปลงพิพาทที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีมีเนื้อที่ 14 ไร่ คณะกรรมการของกรมที่ดิน ยืนยันว่า ขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ

กระนั้นก็ตาม เมื่อศาลอาญามีคำพิพากษาคัดสินว่า มีความผิดฐานร่วมกันยึดถือครอบครองป่า ดีเอสไอจะขอคัดค้านคำพิพากษาส่งให้กรมที่ดินเพื่อขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิต่อไป ทั้งนี้ กรมที่ดินสามารถปฏิบัติได้ 2 แนวทางคือ สั่งเพิกถอนที่ดินตาม ม. 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องรอกคดีสิ้นสุด หรือรอให้คดีถึงที่สุดแล้วค่อยเพิกถอน

พ.ต.ท.ประวูธ กล่าวต่อว่า สำหรับความผิดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อปี 2556 มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินเขาแพง โดยกล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ยึด และ

▶▶▶ ต่อ : เขาแพง - หน้า 7

เขาแพง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ทำให้คดีนี้ป.ช.เริ่มตรวจสอบก่อนที่ดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษประมาณ 1 ปี เมื่อดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษใช้เวลา 1 ปี ในการสอบสวนและสรุปสำนวนมีความเห็นส่งให้อัยการยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล จนกระทั่งศาลอาญามีคำพิพากษา

ด้าน นายประวิทย์ สากกลกิจจานุถูล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เปิดเผยว่า คดีที่ศาลสั่งจำคุกนายแทน เทือกสุบรรณ รุกป่าสงวนบนเขาแพงนั้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมดำเนินการแก้ไขเอกสารสิทธิและโฉนดให้ถูกต้อง หลังจากคดีสิ้นสุดลงโดยทางกรมที่ดินจะส่งเรื่องมายังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนจะให้ที่ดินเกาะสมุยดำเนินการต่อไป

โดยที่ดินนส.3ก. เลขที่ 3301, 3302 และ 3285 ม.6 ต.แม่่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ส่วนที่ออกโดยมิชอบ 31-2-97 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 28109 เฉพาะส่วนที่เกินจากที่ดินนส.3ก. เลขที่ 3301, 3302 และ 3285 มีการรวมแปลงเป็นโฉนดเนื้อที่ 14 ไร่

ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าว ม.6 ต.แม่่น้ำ อ.เกาะสมุย พบว่าอยู่บนเขาสูง เห็นวิวทะเลอย่างสวยงาม และมีการตัดถนน

คอนกรีตเชื่อมกับถนนปางปอชอย 4 ต.แม่่น้ำ เข้าไปยังที่ดินแปลงดังกล่าว ด้านล่างมีการขุดบ่อน้ำไว้ใช้ โดยรอบไม่พบสิ่งปลูกสร้างบ้านพักแต่อย่างใด แต่ไม่สามารถขึ้นไปด้านบนของที่ดินได้เพราะมีการนำเหล็กมาถักถนนทางเข้าไว้

วันเดียวกัน นายเจริญพงษ์ มาชู ปลัดอำเภอเมืองตรังในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตรัง นำกำลังพร้อมตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบหอพักคนงานต่างดาว ที่บริเวณเหมืองน้ำสาธารณประโยชน์ ม.8, ม.9 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หลังชาวบ้านร้องเรียนว่า โรงงาน หก.แม่กเนติก ได้ทำการบุกรุกพื้นที่ที่เหมืองน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นหอพักของคนงานซึ่งเป็นลักษณะ

แบบทรงกระบอกคล้ายแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ มีด้วยกัน 3 ชั้น ได้ทำการตัดแปลงเปลี่ยนแปลงเหมืองน้ำเปลี่ยนแปลงทิศทางของเหมืองน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตลงกลางเหมืองและสร้างท่อเก็บน้ำในเหมืองน้ำอีกด้วย

นายเจริญพงษ์กล่าวว่า ได้เคยสั่งให้รื้อถอนหนึ่งแล้ว เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เจ้าของกลับประวิงเวลายาวนานกว่า 4 เดือน จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย และจากการตรวจสอบยังพบแรงงานพม่า 3 คนที่ไม่มีใบอนุญาต จึงนำตัวแรงงานต่างดาวพร้อมนายจ้างไปดำเนินคดี

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าว่าจากการมอบหมายให้พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประดุมภักดิ์ ผู้ช่วยรมว.เกษตรฯ มาเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการดำเนินงานตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12939

หน้า: 1(ล่าง), 2, 7

Col.Inch: 69.36

Ad Value: 86,700

PRValue (x3): 260,100

คลิก: ๑๗๖

หัวข้อข่าว: ตามข่าวลูกเทือกเพิกถอนโฉนด'เขาแพง'DSIไล่บี้เชือดจนท.ที่ดินเอี่ยวสปก.พุ่งยึดคืน...

ที่ 36/2559 เรียกคืนพื้นที่ส.ป.ก.มีความ
คืบหน้าเป็นอย่างมาก

โดยได้ชี้พื้นที่เป้าหมายแปลงที่ดิน
ที่มีผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. รายใหญ่
โดยมีขอบด้วยกฎหมายเกินกว่า 500 ไร่
ทั้งสิ้นจำนวน 431 แปลง เนื้อที่ 437,297 ไร่
ใน 27 จังหวัด โดยขณะนี้ทำการตรวจสอบ
พื้นที่เป้าหมายเสร็จสิ้นแล้ว 430 แปลง
คงค้างแปลงสนามกอล์ฟไมด้าเนื้อที่ 700
กว่าไร่ จ.กาญจนบุรี

ขณะที่ พล.อ.บัญญัติพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น สรุปว่า 1.ที่ดิน
ที่ไม่มีผู้คัดค้านทั้งแปลง จำนวน 28 แปลง
เนื้อที่ 27,874 ไร่ 2.ที่ดินที่มีผู้คัดค้าน
บางส่วนของแปลงจำนวน 268 แปลง เนื้อที่
รวม 293,125 ไร่ แยกเป็นมีผู้คัดค้าน
220,850 ไร่ ไม่มีผู้คัดค้าน 72,275 ไร่
3.ที่ดินที่มีผู้คัดค้านทั้งแปลงและบางส่วน
(รวมบางส่วนตามข้อ 2) จำนวน 403
แปลง เนื้อที่รวม 340,905 ไร่ แยกเป็น
คัดค้านโดยเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 127,172 ไร่ เอกสาร ภบท.5
และอื่นๆ 225,400 ไร่

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ ส.ป.ก.
สามารถปฏิบัติการยึดพื้นที่คืนโดยไม่มี
ผู้คัดค้านเลยถึง 292 แปลง รวมเนื้อที่
129,126 ไร่ ส่วนที่ดินในเป้าหมายเกิน
300 ไร่ แต่ไม่ถึง 500 ไร่ และแปลงต่ำกว่า
300 ไร่ ทางส.ป.ก.กำลังเร่งดำเนินการอยู่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5452

Col.Inch: 13.85

Ad Value: 30,470

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 91,410

คลิป: ๑๗

ภาพขาว: เปิดสัมมนา



เปิดสัมมนา-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาศูนย์วิจัยชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน พร้อมปาฐกถาพิเศษ“นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรชาวนา” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อ
เร็วๆ นี้



ฮอต-ทูเดย์

● พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมบรรยายประกอบการแสดง เรื่อง **ฉากประทับใจในชนพระราชนิเวศน์** โดย **ดร.สุรัตน์ จงดา** หนึ่งในคณะกรรมการชนพระราชนิเวศน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายประกอบการแสดง ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 24 ก.ย. เวลา 13.00-16.00 น. สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 0-2225-9420...●

● **บริษัท เปรมประพันธ์** รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบงานเกษตรดิจิทัล ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5-25 ก.ย.นี้ ถึงจะเหนื่อยอย่างไรแต่ท่านรองก็ยังง่วนด้วยผ้าไทยตลอดทุกวัน...●

● C&D (ซีแอนด์ดี) แฟชั่นแบรนด์ในเครือบูติกนิวซีดี โดย **ประวรา เกรพพานิช** จัดแคมเปญช่วยสังคม C&D Charity นำกางเกงเก่าแลกใหม่ โดยกางเกงเก่ามีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อนำไปแลกซื้อกางเกงตัวใหม่รุ่นใดแบบใดก็ได้ ซึ่งกางเกงที่นำมาบริจาคจะส่งไปให้มูลนิธิกระจกเงา ส่งต่อผู้ด้อยโอกาสต่อไป...●

● คนมีฝีมือ **กมลวิทย์ แก้วแฝก** มาเป็น ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ไม่นาน แต่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมริเริ่มไว้ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และนำไปใช้ที่ตลาดอ.ต.ก.ด้วย คือ การ Delivery สินค้าทุกอย่างด้วยมอเตอร์ไซด์และรถปิกอัพ ไม่ว่าจะซื้อสินค้าใดจะส่งภายใน 3 ชม.ทั่ว กทม. ในราคา 170 บาท มีเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่เวทีกกลางตลาดคลองผดุงฯ และที่ตลาด อ.ต.ก. ...●

แมวลายเสือ